



# KTC รุกตลาดสินเชื่อบุคคล

## ■ ดันยอดรวมปี 30,000 ล. ■ พัฒนาฟังก์ชัน-ฟีเจอร์ใหม่

นิวส์ คอนเน็กซ์ – KTC เดินหน้ารุกตลาดสินเชื่อบุคคลดันยอดสินเชื่อบุคคลปี 30,000 ล้านบาท และตั้งเป้าจำนวนสมาชิกใหม่ของสินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้นอีก 180,000 บัญชี พร้อมเปิดตัว “เคทีซี พราว-ยูเนียน เพย์” ควบคู่ไปกับการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งาน และพัฒนาฟีเจอร์การใช้งานบนแอปพลิเคชัน KTC Mobile

นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจสินเชื่อบุคคล บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 63 บริษัทมีแผนรุกตลาดสินเชื่อบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดตัวบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว-ยูเนียน เพย์” ที่ได้มีการพัฒนาด้วยการเพิ่ม 4 ฟังก์ชัน กด-โอน-รูด-ผ่อน ใช้งานในบัตรเดียว บริการโอนเงินเข้าบัญชีทุกธนาคาร



**พิชามน**  
จิตรเป็นธรรมชาติ

ผ่านแอปพลิเคชัน และพัฒนาฟีเจอร์การใช้งานบนแอปพลิเคชัน KTC Mobile โดยคาดว่าจะมีสมาชิก “เคทีซี พราว” ใช้แอปฯเพิ่มขึ้น 20% จากสิ้นปี 62 ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย.63 มีสมาชิก “เคทีซี พราว” ใช้แอปฯ “KTC Mobile” ถึง 68% จากจำนวนสมาชิกสินเชื่อบุคคล

สำหรับภาพรวมสินเชื่อบุคคลในปี 63 คาดว่าจะมียอดสินเชื่อบุคคลอยู่ 30,000 ล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมามียอดสินเชื่อบุคคลรวม 30,244 ล้านบาท และคาดว่าจะมีจำนวนสมาชิกสินเชื่อบุคคลใหม่รวม 160,000-180,000 บัญชี จากปัจจุบันมีสมาชิกสินเชื่อบุคคล 891,875 บัญชี ส่วนผู้สมัครสมาชิกบัตรใหม่ “เคทีซี พราว” ตั้งเป้าจำนวน 100,000 ราย โดยบริษัทมั่นใจว่าสินเชื่อบุคคลในปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมาย 10% ซึ่งช่วงครึ่งปีแรกมีการเติบโตอยู่ที่ 11%

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ภาวะเศรษฐกิจ การระบาดโควิด-19 รอบ 2 โดยกลุ่มที่บริษัทยังมองว่า มีความเสี่ยง และอาจทำให้ต้องระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว เช่น สายการบินและโรงแรม แต่บริษัทได้มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงชะลอตัว



**ลงสนามเทรด...** บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก โดยเปิดซื้อขายที่ราคา 4.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.40 บาท หรือ 53.8% จากราคา IPO ที่ 2.60 บาทต่อหุ้น โดย ETC จำหน่ายหุ้น IPO จำนวน 600 ล้านหุ้น พร้อมหุ้นสามัญส่วนเกิน (Greenshoe Option) จำนวน 60 ล้านหุ้น มี บล. ยูเอสบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้





# PTT ส่งธุรกิจครึ่งหลังฉายแววฟื้นตัว

นิวส์ คอนเน็คท์- PTT ลุ้นผลประกอบการครึ่งปีหลังเริ่มดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัว รวมทั้งราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ยอดขายคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง แต่กังวลโควิด-19 ระบาดรอบ2 แต่ยังพร้อมเดินหน้าแผนลงทุนเต็มพิกัด

**น**ายอรรถพล อุภษัฒินุญย์ รับมอบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง 63 มีแนวโน้มจะเติบโตดีกว่าในช่วงครึ่งปีแรก 63 ที่มีกำไรสุทธิ 10,499 ล้านบาท เนื่องจากหลายประเทศมีการคลายล็อกดาวน์ เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นหากเทียบกับครึ่งปีแรก โดยเฉพาะเศรษฐกิจภายในประเทศไทยที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว

นอกจากนี้ คาดว่าราคาปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ จะเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยประเมินราคาน้ำมันดิบดูไบจะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ40-45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่สเปิร์ดราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ยในระดับ 5-7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล



อรรถพล  
อุภษัฒินุญย์

สเปิร์ดราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในระดับ8-10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคาผลิตโอเลฟินส์ เริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว เช่นบรรจุภัณฑ์อาหาร และทางการแพทย์มีความต้องการใช้สูงขึ้น โดยยอดขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปตท. คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็ปัจจัยสนับสนุนผลประกอบการ ส่วนภาพรวมผลประกอบการทั้งปี 63 ของ ปตท. จะมีกำไรต่ำสุดเป็นประวัติการณ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยในครึ่งปีหลัง63 ที่กล่าวมาข้างต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนตามแผนเช่นเดิมในโครงการใหญ่ โดยงบลงทุนกว่า 50,000 กว่าล้านบาทนั้น ในช่วงครึ่งปีแรกได้มีการลงทุนไปแล้ว 50% ของวงเงินลงทุน และในครึ่งปีหลังจะเดินหน้าลงทุนเต็มที่ ขณะที่ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีความจำเป็นในการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในครึ่งปีหลัง เนื่องจากครึ่งปีแรกมีเงินสดในมือกว่า 50,000 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 57,000 ล้านบาท

# BIZ สอยงานใหม่มูลค่า340ล้าน

นิวส์ คอนเน็คท์ - BIZ เซ็นสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงกับโรงพยาบาลรัฐ 2 แห่ง มูลค่า 340 ล้านบาท หนุนงานในมือแต่ละระดับ 1,855 ล้านบาท พร้อมเดินหน้ารับรู้อย่างเต็มปีจาก “แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา” มั่นใจรายได้ทั้งปี 63 เติบโตก้าวกระโดด

**น**ายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไหล่ภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาในโครงการซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ 2 แห่งมูลค่าโครงการรวม 340.6 ล้านบาท โดยมีระยะเวลา 300 วัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนงานในมือหรือรับรู้อย่างได้ (backlog) เพิ่มขึ้นแต่ละระดับ 1,855 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้อย่างได้ภายในปี 64

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสนับสนุน



สมพงษ์  
ชื่นกิติยานนท์

การเติบโตของรายได้ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะยังเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เนื่องจากหลายภาคส่วนเริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติ จึงคาดว่า

เปิดประมูลงานในโครงการต่างๆ จะทยอยทราบผลในเร็ววัน ในส่วนของภาพรวมผลการดำเนินงานปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการทยอยรับรู้รายได้งานเดิมและงานที่อยู่ระหว่างรอผลประมูลงาน มูลค่ารวมกว่า 700 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังรับรู้รายได้จากโรงพยาบาล แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 65% โดยปีนี้เป็นปีแรกที่รับรู้รายได้เต็มปีตามสัดส่วน และคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 5-7 ปีหากจำนวนผู้ป่วยเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการ คลินิกแพทย์แผนไทยแผนกไตเทียมแล้ว และเปิดรับสิทธิสิ่นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บัตรทอง 30 บาท หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงสิทธิข้าราชการ ตามสิทธิกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง





# MGT คอนเฟิร์มผลงานนิวไฮ

นิวส์ คอนเนคท์ - MGT มั่นใจผลงานปี 63 ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ หลังออเดอร์เริ่มกลับมาฟื้นตัว ขณะที่บริษัทลุยสร้างยอดขายเติบโตโดดเด่น พร้อมเดินหน้าแผนลงทุนโครงการผลิตกราฟไฟต์คาดดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4/63

**น**ายวิทยา อินาลา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่าบริษัทมั่นใจผลการดำเนินงานในปี 63 ทั้งรายได้และกำไรสุทธิจะทำสถิติสูงสุดใหม่ จากปี 62 ที่มีรายได้รวม 681.78 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 71.50 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 436.02 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 63.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทได้ควบคุมต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในทุกส่วน เพื่อรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3/63 ประเมินว่าจะสามารถเติบโต



วิทยา  
อินาลา

มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัท เมกาเคมีพลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผู้นำเข้าเอทานอลบริสุทธิ์ 99% มียอดขายขยายตัวสูงในเดือน มี.ค.-พ.ค.63 ที่ผ่านมา และยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันคำสั่งซื้อเคมีภัณฑ์ทุกประเภทเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะฟื้นตัวอย่างชัดเจน ขณะที่คืบหน้าโครงการร่วมลงทุนผลิต

กราฟไฟต์ (Graphite) กับพันธมิตรญี่ปุ่น บริษัท Fuji Graphite Works จำกัด ภายใต้บริษัท เมกาฟูจิกราฟไฟต์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจวิจัยพัฒนาผลิตและจำหน่าย Expand Graphite ด้วยทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท จะเริ่มจดทะเบียนในเดือนก.ย.63 นี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/63 โดยโครงการดังกล่าวบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 49.51% และพันธมิตรญี่ปุ่นถือหุ้นในสัดส่วน 50.49%

## ภาพข่าว



### “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปีที่ 3

นายปิติ ดันตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เอ็มบี ในฐานะประธานโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” และนายกอบศักดิ์ ดวงดี ปฏิบัติการแทนประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับผู้บริหารธนาคารสมาชิก เปิดตัวโครงการ “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปีที่ 3

### “เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คัม”

ธนาคารกรุงไทย จัดเต็มโปรเอาใจคนอยากมีบ้านกับ “เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คัม” กระตุ้นการใช้จ่ายในตลาดอสังหาฯ หลังคลายล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการมีบ้านใหม่ หรือต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยและสามารถกู้เพิ่มได้ หรือเป็นวงเงินเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการฟื้นตัว

